



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p>	<p>ผลงาน 4 ปี ด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ. บอกว่า ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2557-2561 สธ.ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล อันดับหนึ่ง...เรื่องของ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ถัดมา คือความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบที่ทั่วโลกชื่นชม ใครจะบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่สนับสนุน แต่ความจริงแล้วมีความมั่นคงกว่าเดิมมาก มีการปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวเพิ่ม ปรับการบริหารจัดการ นำ สปสช.กับสธ.มาร่วมมือกัน ทำให้ระบบก้าวหน้าเดินไปได้ แก้ปัญหาพ.ขาดทุน และยังให้สิทธิประชาชนมากขึ้น เช่น การตรวจยีนพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยที่มีสิทธิต้องได้รับยากันชั๊ก ทำให้ปัญหาการแพ้ของผู้ป่วยลดลง เป็นเรื่องฮือฮาในต่างประเทศ เพราะการเจาะเลือดตรวจแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ในมุมผู้ออกนโยบาย มองว่าประหยัดกว่า</p> <p>นอกจากนี้ เรื่องอื่นๆที่สำคัญ เช่น การออก พร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560, การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย, การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน, การรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, พัฒนาระบบบริการโรคหัวใจและหลอดเลือด/โรคหลอดเลือดสมอง, การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว, การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ, การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย, พัฒนาระบบให้มีการใช้อย่างสมเหตุสมผล, การสร้างความมั่นคงในอาชีพและแรงจูงใจเพื่อลดการลาออกของบุคลากร, การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล</p> <p>ส่วนเรื่อง “กัญชา” ไม่อยู่ในบทสรุปนโยบายสำคัญในการสรุปผลงานรอบ 4 ปี แต่ เป็นอีกเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นร้อน เป็นความก้าวหน้าในระดับนโยบาย ที่รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะเอากัญชาในส่วนที่ดีมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น</p> <p>นพ.ปิยะสกล บอกว่า ระบบสุขภาพประเทศไทย ถูกจัดให้เป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับการชื่นชมว่า สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ สะท้อนความต่อเนื่องของระบบสุขภาพที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันจนเกิดความสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม นับรวมไปถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กำลังระบาด อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ประเทศไทยรณรงค์ในเรื่องนี้และสร้างให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การออกกฎหมายลดไขมันทรานส์ เก็บภาษีความหวาน รณรงค์เรื่องบุหรี่ เหล้า ฯลฯ อย่างจริงจัง องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับให้เราอยู่ที่ 3 เป็นที่น่าชื่นชม ดังนั้นขอให้ช่วยกันมีความเชื่อมั่น ทำระบบที่จริงจังและจริงจัง ที่สร้างให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเรื่องของหลักประกันสุขภาพ เรวางพื้นฐานมาได้ค่อนข้างดีและแข็งแกร่งต่อเนื่องมาทุกรัฐบาล และต้องเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพื่อความยั่งยืน ด้วยการให้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค เน้นเรื่องสุขภาพปฐมภูมิ ป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วย ส่วนการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องที่ตามมา หมอ พยาบาล โรงพยาบาลก็พัฒนาไปได้ด้วยดีต่อเนื่องอยู่แล้ว</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึง การปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ภาคที่ไต่ลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จ.สกลนคร ว่า การปลูกกัญชาในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น มทร.อีสาน จะปลูกให้ได้กัญชาสดจำนวน 2,000 กิโลกรัม และ มก.ปลูกให้ได้อีก 1,000 กิโลกรัม ซึ่งได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว คาดว่าจะสามารถปลูกได้ในช่วงวันที่ 18 มิ.ย.นี้ โดยจะมีการเชิญ รมว.สธ. เป็นประธานด้วย โดยกัญชาสดที่ได้จากทั้งสองแห่ง จะส่งให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในการผลิตเป็นเครื่องยา กัญชากลาง และตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ซึ่งกฎหมายอนุญาตแล้ว 16 ตำรับ แต่อาจผลิตสัก 3-4 ตำรับที่มีการใช้จำนวนมาก่อน ทั้งนี้ รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ผ่านมาตรฐานการผลิตยาที่ดีหรือ GMP และได้มีการขออนุญาตผลิตจากทาง อย.เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการขอกัญชาของกลางจากทาง ป.ป.ส. จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อผลิตเครื่องยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ Chiangmainews workpointnews</p>	<p>กัญชากลางในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ด้วย แต่จะได้รับของกลางจาก ป.ป.ส.หรือไม่ ทาง ป.ป.ส.จะแถลงข่าวในวันที่ 6 มิ.ย.</p> <p>นอกจากนี้ ภาคอีสาน จะมีการปลูกกัญชาโดยสภาเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ อีกจำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อส่งให้กับ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ แต่ รพ.คูเมือง ได้ขอของกลางจาก ป.ป.ส.เช่นกัน หากได้รับของกลางมา คาดว่าจะผลิตเครื่องยา กลางได้ใน ส.ค.นี้ ส่วนภาคเหนือ สภาเกษตรกร จ.ลำปาง จะปลูกกัญชาจำนวน 2,000 กิโลกรัม ส่งให้ รพ.เด่นชัย จ.แพร่ คาดว่าจะเริ่มผลิตตำรับยาและเครื่องยากลางได้ใน ต.ค.2562 สำหรับภาคกลาง สภาเกษตรกร จ.กาญจนบุรี จะปลูกให้ได้ 2,000 กิโลกรัม ส่งให้ รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1,000 กิโลกรัม และ รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 1,000 กิโลกรัม ซึ่ง รพ.ดอนตูม ได้ขอของกลางจาก ป.ป.ส.ด้วย หากได้รับของกลาง คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ใน ส.ค.นี้ ส่วน รพ.หนองฉาง คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ ต.ค.นี้ ขณะที่ภาคใต้ สภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี จะปลูกกัญชาให้ได้ 2,000 กิโลกรัม ส่งให้ รพ.ท่าฉาง คาดว่าจะผลิตเครื่องยาและตำรับยาได้ ต.ค.นี้</p> <p>ขณะนี้ รพ.เด่นชัย รพ.หนองฉาง รพ.คูเมือง และ รพ.ท่าฉาง ต่างได้รับมาตรฐาน GMP ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียง รพ.ดอนตูม ที่ยังต้องรอการประเมิน GMP ซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการลงไปตรวจประเมิน ซึ่งกรมฯ จะนัดหารือกับ รพ.ทั้งหมดที่เป็นผู้ผลิตในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือในการจัดทำเอกสารในการขออนุญาตผลิตจากทาง อย. โดยใช้ ต้นแบบจาก รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ซึ่งผ่านการอนุญาตไปแล้ว ก็คิดว่าหากผลิตโดยวิธีการเดียวกัน ก็ไม่น่ามีปัญหา ซึ่ง กระบวนการขออนุญาตจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก็คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ตามแผนที่วางไว้</p> <p>สำหรับการกระจายเครื่องยากัญชากลางและตำรับยาที่มีกัญชาผสมหลังจากผลิตได้นั้น จะส่งให้แก่สถานพยาบาล และสถานปฏิบัติงานที่มีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. ประจำอยู่ ในการใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งล่าสุด กรมฯ ได้จัดอบรมผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 2,800 คน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและจะส่งรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สั่งใช้ กัญชาตามกฎหมายกับ อย. เพื่อให้เมื่อผลิตแล้ว มีผู้ที่สามารถสั่งใช้ได้เลย อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจะมีการดูด้วยว่า มีสถานที่ทำงานอยู่ที่ใด เพราะสถานพยาบาลนั้นจะต้องขออนุญาตครอบครองกับทาง อย. ก่อนด้วย รพ.ที่ผลิตจึงจะสามารถส่งตำรับยาและเครื่องยาให้สถานพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยในการจ่ายกัญชาได้</p> <p>-เสนอข่าว นายเอกวิ หรือตัน ดีเสมอ อายุ 27 ปี เจ้าหน้าที่ที่กัญชารวมใจ โปสตัดเพซบุ๊กชื่อว่า "ต้นกะแต้ว ไตเติลสติ๊กเกอร์" ว่า ได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยใจสั่น พักอยู่ชอยวัดท่ากระดาศ จึงรีบเดินทางไปช่วยเหลือ เมื่อไปถึงพบผู้ป่วยชายเป็นโรคประจำตัวอยู่คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก และทราบว่ากินน้ำมันกัญชาเข้าไปจำนวน 3 หยด ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล มีอาการร่วงซึม กระวนกระวาย จึงรีบนำส่ง รพ.นครพิงค์ ที่ผ่านมามีประมาณ 3-4 เคสแล้วที่กินน้ำมันกัญชาเกินขนาดแล้วช็อกหมดสติไป โดยที่ขวดเขียนว่าไอสดพระศิวะ ระบุใช้รับประทานได้ลิ้นเพียงหนึ่งหยด ส่วนมากที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลก็เพราะกินหรือหยดเกินขนาด บางคนก็ 3 หยด บางคนก็ 5 หยด โดยแพทย์บอกว่ากินเกินขนาดยิ่งมีผลตอนขับปัสสาวะอันตรายเพราะร่วงซึม</p> <p>-เสนอข่าว นายมนโรมร์ สินธพอาชากุล หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของการนำน้ำมันกัญชา มาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเชื่อของชาวบ้าน ทั้งนี้ทาง สสจ.เชียงใหม่ขอแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่เคยมีการอนุญาตให้นำกัญชาหรือน้ำมันกัญชามาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งการใช้กัญชาในปัจจุบันเป็นการแอบซื้อมาใช้โดยไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่ทราบว่าใช้กัญชาในการผลิตมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหลังจากที่ประชาชนนำไปใช้ ก็จะทำให้เกิดผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้น้ำมันกัญชา จนเกิดอาการ ความดันต่ำ หน้ามืด อาการใจสั่น อาการคลื่นไส้ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบทั่วประเทศ แต่ยังไม่พบการเสียชีวิตของการใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาด อยากฝากเตือนกัญชาไม่ใช่ยาวิเศษ ไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค ไม่อยาก ให้ประชาชน นำน้ำมันกัญชามาใช้ เพราะอาจจะเสี่ยงที่ทำให้เกิดผลข้างเคียง และยังผิดกฎหมายอีกด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ workpointnews</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน เปิดเผยว่า ขณะนี้คนป่วย 4 ราย อาการดีขึ้น นอกจากนี้ในช่วงที่มีการตรวจสุขภาพของทหารเกณฑ์ ก่อนเข้ารับการศึกษาที่ผ่านมา พบมีผู้เสพยาถึง 57 ราย มากกว่าเสพยาบ้าที่มี 49 ราย อย่างไรก็ตามการนำกัญชามาใช้ ควรอยู่ในกรอบของแพทย์อย่างใกล้ชิด ไม่ควรทดลองใช้เอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่ควรใช้ตามความเชื่อ หรือข้อมูลที่แชร์ตามโลกโซเชียลโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน การนำมาใช้ ไม่ถูกวัตถุประสงค์ ใช้งานเกินจริง ใช้เพื่อความบันเทิง และไม่มีการควบคุม ย่อมส่งผลเสีย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่ควรใช้ตามความเชื่อ หรือข้อมูลที่แชร์ตามโลกโซเชียลโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน การนำมาใช้ ไม่ถูกวัตถุประสงค์ ใช้งานเกินจริง ใช้เพื่อความบันเทิง และไม่มีการควบคุม ย่อมส่งผลเสีย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>อย่างรุนแรงต่อตนเอง สังคม หากนำไปใช้ในเด็กและเยาวชนจะกระทบกระเทือนการพัฒนาทางสมองของเด็กอย่างรุนแรงและแก้ไขได้ยาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยแพร่สูตรทำยาทาร์กษาโรคสะเก็ดเงิน ซึ่งเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของครีมบำรุงผิวยี่ห้อหนึ่ง สารที่เอชซีทีสกัดได้จากพืชกัญชา และน้ำมันมะพร้าว โดยระบุว่า เป็นสูตรที่ได้จากผู้ป่วยและครอบครัว และชมรมนอกระบบมีการบอกส่วนผสม ปริมาณของส่วนผสม และขั้นตอนการทำเป็นยาทาด้วย</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นพ.ราชย์ ประดิษฐ์สถาวงค์ อติตรองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้ติดตามแนวทางการรักษาของหมอพื้นบ้านและนักวิชาการชื่อดังหลายรายผ่านโซเซียลมีเดีย ทำให้ทราบว่าขณะนี้วิวัฒนาการในการใช้กัญชารักษารักษาโรคของหมอพื้นบ้านไทยล้าหน้าไปมาก แต่ยังจำกัดอยู่ในวงแคบ เนื่องจากหน่วยงานรัฐยังล้าหลังและพยายามขัดขวาง ส่วนตัวไม่มั่นใจว่า ผู้มีอำนาจในประเทศไปรับไปส่งจากมาเฟียต่างชาติ ที่ได้ประโยชน์จากการขายยาในระบบปีละ 7.8 แสนล้านบาทหรือไม่ ทำให้การออกกฎหมายรองรับหรือการปลูกกัญชาเสรี ไม่ได้รับความสนใจที่ควร ยืนยันว่ากัญชามีประโยชน์ในการรักษาโรค ไม่พบว่ามีประวัติผู้เสียชีวิตโดยตรงจากการใช้กัญชา ส่วนผู้ที่มีปัญหาจากการใช้น้ำมันกัญชาที่มีทั้งสูตรเข้มข้น และสูตรเจือจาง ทำให้มีผลกระทบต่ออาการหน้ามืดจากหัวใจเต้นช้าลง มีความดันโลหิตสูงควรศึกษาก่อนใช้ โดยเริ่มจากสูตรที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น หรือหากใช้น้ำมันกัญชาเข้มข้น ควรเริ่มจากการใช้โดยป้ายน้ำมันจากปลายไม้จิ้มฟันเท่านั้นเพื่อประเมินการใช้ เพราะสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละรายมีภูมิคุ้มกันไม่เท่ากัน</p>
มติชน ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ พร้อมเครือข่ายและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการเดินทางเพื่อผู้ป่วยกัญชารักษารักษาโรค เดินทางเข้าสู่เขตอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แล้ว นายเดชา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่หลายจังหวัดที่เดินทางผ่าน ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของกัญชา ทั้งผู้ป่วยและลูกศิษย์ได้มาให้กำลังใจ อยากให้การเดินเพื่อผู้ป่วยในครั้งนี้ เป็นการสร้างพลังและเรียกร้องให้กัญชา ถูกปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5</p> <p>ด้าน นายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว กล่าวว่า เมื่อกัญชามีประโยชน์แล้วทำไมไม่มาจัดการให้เป็นระบบที่ดี เพราะหากเรื่องนี้ตึงกันไปมา สุดท้ายจะกลายเป็นเรื่องของระบบนายทุนใหญ่ที่มีโอกาสมากกว่าชาวบ้าน</p>
ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึง นโยบาย “กัญชา” โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ. กล่าวว่า กัญชามีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ส่วนเสียก็คือเป็นยาเสพติด รัฐบาลไม่ได้ปลดล็อกกัญชา แต่อยากจะให้เรียกว่าคลายล็อกเท่านั้น เพื่อเอาประโยชน์กัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ระบบมาตรฐานต่างๆ กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้เกิดแนวทางเดินหน้าไปอย่างชัดเจน อยากให้ใจเย็นๆ ที่ทำกันได้ในช่วงเวลานี้คือการให้ความรู้ประชาชน ชัดเจนแล้วว่า สารที่สกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ เราจะนำมาใช้ เราจะมีกรอบรมแพทย์ที่สามารถล่วงรู้ถึงประโยชน์และโทษของกัญชา และให้สั่งยาให้ผู้ป่วยในการใช้กัญชาเป็นยาได้ ขณะเดียวกันทางแพทย์แผนไทย ก็มีระบบในการผลิตยาตำราไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม แล้วก็ฝึกแพทย์แผนไทยให้ใช้ยา ทั้งหมดเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน สังคมจะได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างถูกต้อง</p>
มติชน	<p>-เสนอบทความ โดย ผศ.นท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ประธานศัลยแพทย์ รพ.รามธิบดี อธิบายว่า ด้านหนึ่งกัญชาก็ออกฤทธิ์ที่พึงประสงค์ เพื่อการปรับแก้สมดุล กระตุ้นร่างกาย แต่อีกด้าน ก็อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติ เพราะ THC ออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทของมนุษย์ การใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของความคิดความจำ ภาวะสมองฝ่อ ผิดปกติทางจิตที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้ถุงลมโป่งพอง เสี่ยงต่อโรคมะเร็งอัมพาต และอาจนำไปสู่ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น นอกจากนี้ การหยุดใช้หรือการขาดสารเคมีจากกัญชาก็กระทบกับคนที่ใช้หรือเสพมาเป็นระยะเวลาหนึ่งก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานทางการแพทย์ พบว่า คนที่เสพกัญชาหรือสูบกัญชา ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลาอันยาวนาน จะมีความเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดสมองและหัวใจ รวมทั้งอาจส่งผลให้ระบบควบคุมอัตโนมัติของหลอดเลือดสมองเสียหาย ซึ่งทำให้เกิดการตีบแคบของหลอดเลือดสมอง ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร</p> <p>อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจจำแนกให้ชัดเจนได้ว่าอาการดังกล่าวเป็นผลกระทบโดยตรงจากกัญชาหรือไม่ เนื่องจากพันธุกรรม และลักษณะการใช้ชีวิตของผู้ใช้หรือเสพกัญชาก็มีผลต่อการตอบสนองและอาการที่เกิดขึ้นด้วย</p>
	<p>ค้ายารพ.เอกชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว กรมการค้าภายใน ก.พาณิชย์ มีแนวคิดจัดโครงการรพ.งพฟ้า ด้วยการชักจูงรพ.เอกชน ที่มีการคิดค่ายาและค่ารักษาพยาบาลไม่แพงจนเกินไป เพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชน หากได้ข้อมูลที่อัปเดตเรื่องของราคาในช่วงกลางเดือน ก.ค.นี้ จะรู้ว่า ค่าเฉลี่ยของรพ.ใดแพงและไม่แพง ในส่วนที่มีราคาถูกและมีบริการที่ดี จะเชิญเข้าร่วมโครงการ รพ.งพฟ้า พร้อมทั้งมอบสัญลักษณ์เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้และเป็นทางเลือกในการเข้าไปใช้บริการ</p> <p>นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน เตรียมเชิญ รพ.เอกชนที่มีการคิดค่ารักษาพยาบาล และค่ายาแพง ประมาณ 70 แห่ง เพื่อชี้แจงปัจจัยที่ทำให้มีการคิดราคาแพง คาดว่าจะเริ่มเชิญมาได้ในช่วงกลางเดือน ก.ค. 62 หลังจากที่กรมการค้าภายในสามารถรับรู้ข้อมูลที่อัปเดต หรือ ล่าสุดเรื่องราคาค่ารักษา และค่ายาของ รพ.เอกชนทั้ง 353 แห่งแล้ว ตอนนี้ กรมฯ ได้ทำหนังสือถึง รพ.เอกชนทั้ง 353 แห่งแล้ว และให้ระยะเวลาในการแจ้งราคาซื้อขายภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62 หรือต้องส่งก่อนวันที่ 12 ก.ค. 62 ก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของกรมฯ หาก รพ.รายใดคิดแพงมาก ๆ ต้องเชิญมาชี้แจงต้นทุน แต่จะไม่ได้บังคับให้ลดราคา หากมีผู้ป่วยร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีข้อมูล และสามารถร่วมเข้าไปช่วยเหลือการฟ้องร้องและดำเนินคดีได้ด้วย</p> <p>ส่วนกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของสมาคม รพ.เอกชน เสนอให้สธ.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของ รพ.เอกชนทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของการค้ายาและบริการทางการแพทย์นั้น ก.พาณิชย์มองว่า สธ.จะมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลเรื่องของจรรยาบรรณ ตัวยา การดูแลแพทย์ ขั้นตอนการรักษา แต่ในส่วนของก.พาณิชย์ จะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลการทำธุรกิจ ที่ให้เกิดความเป็นธรรมได้ดีกว่า สธ.</p> <p>ด้านนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กกรมการค้าภายใน ว่า กรมฯ จะเดินหน้าในการดูแลค่ายา และค่ารักษาพยาบาลให้เกิดความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้จะสอดคล้องกับหลักสากลทั่วโลก</p>
<p>สวท. ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ mcot.net สำนักข่าวไทย</p> <p>คมชัดลึก มติชน</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงโรคไข้เลือดออกว่า สถานการณ์ระบาดหนักเป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ตั้งแต่ต้นปี 62 ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 27 พ.ค. 62 พบผู้ป่วยแล้ว 23,622 ราย เสียชีวิต 30 ราย ดังนั้น หากประชาชนมีไข้สูงลอย นาน 2 วันแล้วไข้ยังไม่ลดขอให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมขอความร่วมมือคลินิก ร้านขายยา หากเจอผู้ป่วยไข้สูง ขอให้หลีกเลี่ยงการจ่ายยา กลุ่ม NSAIDs เช่น ยาแอสไพริน เพราะเสี่ยงทำให้เลือดออก เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ ทางป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด พร้อมช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและในชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศ สธ. ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงในขณะนี้ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องป้องกันเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็ง พร้อมเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขัง และเมื่อมีการตรวจพบลูกน้ำหรือตัวมดยุงลายถือเป็นเหตุร้ายค่าญ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น และ เจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถดำเนินการควบคุมได้ทันที หากไม่มีการควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายเหมือน ทนขุนทด และน.ส.สุมาลี กุลสุวรรณ พ่อแม่ของน้องป้อ เด็กชายศิวัช ทนขุนทด อายุ 12 ปี ที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออก เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพราะไม่พอใจการรักษาของเจ้าหน้าที่ รพ.รัฐ ใน อ.สีคิ้ว 2 แห่ง ที่ตรวจรักษาแล้วไม่นำเข้าแอดมิด</p> <p>ล่าสุด นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เบื้องต้นทราบว่าเด็กชายวัย 12 ปี มีอาการไข้เลือดออกแล้วมารับการรักษาที่ รพ.สีคิ้ว ซึ่งรพ. วินิจฉัยว่า อาการยังไม่น่าห่วง จึงให้กลับไปพักรักษาตัวอาการที่บ้าน ก่อน แต่หลังจากนั้นเด็กมีอาการหนักขึ้น จนต้องส่งมารักษาที่ รพ.มหาสารคามนครราชสีมา แต่สายเกินไปจนเด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นเคสที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยได้เชิญผู้บริหาร รพ.สีคิ้วมาชี้แจงแล้ว พร้อมกับให้ทาง รพ.ประสานไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบประจำจังหวัด พร้อมผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย เพื่อดำเนินการเรื่องการควบคุมยาสูบโดยเฉพาะและมีความชัดเจน ให้นำจังหวัดที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาสูบในระดับพื้นที่ได้ดีมาเป็นแบบอย่าง เช่น สงขลา สกลนคร อุตรดิตถ์ เชียงราย ที่ประชุมจะเร่งผลักดันให้คณะกรรมการบัญชาหลักแห่งชาติ พิจารณาบรรจุยาเลิกบุหรี่เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์การจ่ายยา เบื้องต้น คือต้องเหมาะสมกับประเภท ผู้สมควรรับยา และผู้ส่งจ่ายต้องเป็นแพทย์เท่านั้น 4 กลไกที่ต้องทำของคณะกรรมการยาสูบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ระดับจังหวัด คือ 1.จัดทำระบบเฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2.ป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ ให้ประสานการทำงานร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศ 3.ช่วยเหลือผู้เสพติดบุหรี่ให้เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่ และ 4.ผลักดันเรื่องสถานที่ปลอดบุหรี่ให้สำเร็จ บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มข้น</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า เกณฑ์ของผู้ที่เหมาะสม ควรได้รับยาลดอาการอยากบุหรี่ตามที่เสนอคณะกรรมการบัญชาฯ 1.ต้องเป็นผู้ที่ติดนอนแล้วสูบบุหรี่ทันทีภายใน 30 นาทีแรก 2.แม้ป่วยเป็นไข้หวัดแต่ก็ยังสูบบุหรี่ 3.แม้ทำงานอยู่ในห้องประชุมก็ต้องออกมาสูบบุหรี่ และ 4.มีอัตราการสูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน ปัจจุบันพบอัตราการสูบบุหรี่ของคนกลุ่มนี้มีถึง 2.3 ล้านคน ขณะที่ผู้สูบบุหรี่ในอัตรา 10 มวนต่อวัน มีประมาณ 10 ล้านคน อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มที่ 2 หากอยากเลิกบุหรี่ต้องได้รับคำปรึกษาทั่วไปไม่ครอบคลุมการให้ยาเลิกบุหรี่ เนื่องจากยาเลิกบุหรี่ถือว่ามีความจำเป็น สำหรับรายที่ติดบุหรี่อย่างหนักจนไม่สามารถเลิกได้เอง ซึ่งมีประมาณ 2.3 ล้านคน การทำให้ผู้ติดบุหรี่อย่างหนักได้เข้าถึงยาจะช่วยลดความสูญเสียด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายได้มาก เพราะเมื่อเทียบความสูญเสียในผู้ป่วยโรคเดียวกัน ระหว่างผู้ที่สูบบุหรี่กับไม่สูบ พบว่าผู้สูบบุหรี่ต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 40 และผู้สูบต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาสูงกว่าคนไม่สูบถึงร้อยละ 60</p>
มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>โครงการรณรงค์ให้วัคซีนหัด</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ สปสช. โดยเครือข่ายหน่วยบริการ รพ. ราชวิถี สนับสนุนวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน ให้กับกรมควบคุมโรค 1 แสนโดส เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนหัด ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 62 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดให้สำเร็จทั่วทั้งภูมิภาคภายในปี 63 ตามมติการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 63 และประเทศไทยกำหนดเป้าหมายให้อัตราการเกิดของโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากร 1 ล้านคน และไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศในปี 63</p>
ไทยโพสต์	<p>เครื่องตรวจวัดสุขภาพอัตโนมัติ</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ตามโครงการ "รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง สปสช. สวท. และ ๓.ก.ส. โดยเครื่องวัดนี้ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย โดยเมื่อตรวจวัดเสร็จ ผลของการวัดที่ได้จะถูกแปลค่าและประเมินระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ มีข้อมูลให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งมีคำแนะนำให้พบแพทย์ตามสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ซึ่งจะไปติดตั้งที่ ๓.ก.ส. เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมกระจายไปยัง 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 เครื่อง ตั้งเป้าครบ 100 เครื่อง ภายในปี 2562</p>
สยามรัฐ	<p>แอปพามาตรฐานยาสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เพิ่มช่องทางอื่นเพื่อเข้าถึงข้อมูลในตำรา มาตรฐานยาสมุนไพรไทย "Thai Herbal Pharmacopoeia 2018" ผ่าน Mobile Application ชื่อว่า "Thai Herbal Pharmacopoeia" ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS ฟรี แอปพลิเคชัน "Thai Herbal Pharmacopoeia" THP 2018 ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานของยาสมุนไพร 80 มอนोगรฟ มีมอโนกราฟใหม่ 10 มอนोगรฟ เพิ่มเติมจาก THP 2017 อาทิ สารสกัดแห้งขมิ้นชัน ยาแคปซูลสารสกัดแห้งขมิ้นชันยาแคปซูลขิง โกรฐขมิ้นขมิ้น โกรฐพุงปลา โกรฐกระดูก กระเทียม แมงลักคา เป็นต้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย</p>
ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ sanook	<p>วิธีป้องกันผู้สูงอายุสมองเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ หากพบความผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์ บางส่วนสามารถแก้ไขและจำนวนมากชะลอโรคได้ถ้าพบระยะแรก พร้อมแนะ 11 วิธีป้องกันไม่ให้สมองเสื่อม ได้แก่ 1. เลือกอาหารที่เหมาะสม 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์ 4. หลีกเลี่ยงกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง 5. ไม่สูบบุหรี่ หรืออยู่ในที่ๆ มีควันบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า 6. พยายามฝึกสมองให้คิดบ่อยๆ 7. หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ 8. พบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆ 9. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี 10. ถ้ามีโรประจําตัวต้องติดตามการรักษาเป็นระยะ 11. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่อสมอง โดยเฉพาะการหกล้ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>โรคเครียดสะสม</p> <p>-เสนอบทความ นพ.กิตติภว โปธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า คนวัยทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดความเครียดได้ง่าย หากปล่อยสะสมจะเป็นโรคทางกายเพิ่ม อาทิ เบาหวาน มะเร็ง เป็นต้น แนะนำสังเกตสัญญาณเตือน 3 ด้าน ที่บ่งบอกว่ากำลังมีความเครียด 1. ด้านร่างกาย มักเจ็บป่วยบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีเรี่ยวแรง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้องอืด ปวดหลัง ฯลฯ 2.ด้านจิตใจ จะเคร่งเครียด ขาดสมาธิ หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน เหม่อลอย เบื่อหน่าย เศร้าหมอง เป็นต้น และ 3.ด้านพฤติกรรม จะจู้จี้ขี้บ่น เก็บตัว สูบบุหรี่จัด ดื่มสุรามากขึ้น อาจใช้ยากระตุ้น เช่น ยานอนหลับหรือสารเสพติดต่างๆ เป็นต้น หากพบอาการเหล่านี้ให้ใช้ 3 วิธีแก้ไข ดังนี้ 1.ให้ปรับความคิด โดยการคิดบวกต่อตัวเองและต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2.ให้ร่วมกันคิดหาทางออก ทำได้ทั้งระดับครอบครัว คือ รับฟังทุกข์สุขของกันและกัน ร่วมกันแก้ปัญหาช่วยเหลือกันทุกโอกาสที่ทำได้ 3.การฝึกลดความตึงเครียดจิตใจ โดยการพักผ่อน การออกกำลังกาย ฟังเพลง รวมถึงการฝึกการหายใจ คลายเครียดจะได้ผลดีมาก ควรฝึกให้เป็นเรื่องอัตโนมัติ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>เร่งยกระดับสปาไทย</p> <p>-เสนอบทความ ว่า สมาคมและผู้ประกอบการธุรกิจสปา คาดหวังให้เกิดการยกระดับมาตรฐานธุรกิจสปาในภาพรวมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีธุรกิจสปาที่จดทะเบียนถูกต้องอยู่ภายใต้ "พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559" เพียง 4,000 แห่ง จากสถานประกอบการสปาทั่วประเทศไทยกว่า 40,000-50,000 แห่ง ซึ่งสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลให้มาตรฐานธุรกิจสปาในไทยและการเป็นฮับท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น สมาคมสปาไทยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงพยายามส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสปาไทยให้ทัดเทียมสากล โดยพยายามดึงให้ผู้ประกอบการรายย่อย ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเข้าสู่ระบบภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดอ่อนของวงการ สปาไทย คือการขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและปัจจัยแวดล้อม ทางธุรกิจของตน สมาคมจึงได้จัด กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับทั้งสมาชิก และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม ทุก 2 เดือนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอย่าง Thailand Spa & Well-being Summit ที่มีทั้งกิจกรรมให้ความรู้ รวมถึงกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่มีการจัดการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเป็นประจำทุกปี ขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการพูดคุยกับ สธ. เพื่อต่อยอดงาน Thailand Spa & Wellbeing Summit ให้เข้าถึงผู้ประกอบการสปาและนวดไทยในจังหวัดอื่น ๆ นอกจากเมืองท่องเที่ยวหลักมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงกระจายการท่องเที่ยวออกไปสู่ท้องถิ่น</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุ ประชาชน	<p>ระบบแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอบทความ การเสวนาพิเศษ หัวข้อ "นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ : Ems System Technology Innovation" ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 62 จัดโดย สพฉ.</p> <p>นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า การพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประสบผลสำเร็จ ที่ผ่านมามีปัญหาในการช่วยเหลือฉุกเฉินหลายส่วน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง สพฉ. จึงต้องเร่งพัฒนาให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปัจจุบันได้พัฒนาระบบ CIS ที่ประชาชนแค่โทรฯ ผ่านโทรศัพท์ธรรมดาไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชัน ก็สามารถรู้พิกัดผู้ป่วยได้เลย จะมีความคลาดเคลื่อนเพียง 7 เมตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีระบบเทคโนโลยีอื่น ติดตั้งจีพีเอสที่อยู่ในรถพยาบาลแต่ละคัน ที่สามารถเชื่อมต่อกับแพทย์ โดยแพทย์จะรู้ถึงสัญญาณชีพหรือคลื่นหัวใจของผู้ป่วย เห็นคนไข้ผ่านกล้อง และสามารถดึงลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้</p>
มติชน	<p>คนไทยตีมนมน้อยลง</p> <p>-เสนอสรุป สสส. ได้เปิดตัวเครือข่าย "นมดีทุกวัย ตีมนได้ทุกวัน" เพื่อผนึกกำลังบรรณรักษ์คนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เต็มร้อยโดยตีมนมเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว</p> <p>นายวิเชียร ผลวัฒน์สุข ประธานเครือข่ายนมดีทุกวัยตีมนได้ทุกวัน กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการตีมนมของคนไทย ประจำปี 2562 โดยสวนดุสิตโพล พบว่าปัจจุบันเยาวชนไทยอายุ 13-20 ปี มีการบริโภคนมลดลงกว่าครึ่งจากสัดส่วน 89% เหลือเพียง 44% ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปนั้น พบว่ามีสัดส่วนที่ไม่ตีมนมโคเลยถึง 1 ใน 4 จากผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ โดยกลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคนมโคนั้นหันไปตีมนมถั่วเหลือง 43% เครื่องดื่มกาแฟ 22% และนมเปรี้ยว 14% สาเหตุหลักเกิดจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการตีมนมและความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโค ส่งผลให้อัตรา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การดื่มนมของคนไทยยังคงมีปริมาณน้อยมาก เฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี(หรือสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น)</p> <p>น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ นายกสมาคมนิสิตเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า ในปัจจุบันการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยส่วนต้นน้ำ คือฟาร์มโคนมต้องผลิตน้ำนมให้ได้คุณภาพดี ตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้มาตรฐาน ส่วนกลางน้ำ คือศูนย์รวบรวมนมดิบ ส่วนปลายน้ำคือ โรงงานแปรรูปน้ำนมที่รับซื้อนมดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีมาตรฐานฟาร์ม ทางสัตวแพทย์สมาคมจะทำงานร่วมกับศูนย์นมและสหกรณ์โคนม เพื่อช่วยให้แม่โคมีสุขภาพดี มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อที่จะได้น้ำนมโคที่มีคุณภาพ</p>
มติชน	<p>วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน</p> <p>-เสนอสรุปว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองการแพทย์แผนจีน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ ที่ต้องมีการรับรองการขึ้นทะเบียนและการรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ และการฝังเข็ม หนึ่งในศาสตร์การรักษาของจีนที่ได้รับการยอมรับ และมีผลการศึกษาจากองค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าสามารถบรรเทาอาการได้กว่า 100 โรค</p> <p>สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ศูนย์เผยแพร่และกระจายข่าววัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดเสวนาวัฒนธรรมการแพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและจีนเข้าร่วม</p> <p>Wang Gui Hua เลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีน กล่าวว่า อุตสาหกรรมเวชศาสตร์จีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการคิดค้นยามากถึง 13,000 ชนิด ซึ่งล้วนมีส่วนประกอบจากธรรมชาติ มีนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย จนสามารถก้าวสู่การเป็นตลาดยาอันดับ 2 ของโลก และล่าสุด แพทย์แผนจีนได้ถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในบัญชี จำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ICD ขององค์การอนามัยโลก คาดว่า อุตสาหกรรมแพทย์แผนจีนจะเติบโตมีมูลค่า 8 ล้านล้านหยวนในปี 2020 จีนยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคต่างๆ รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมเสริมความงาม โดยมุ่งเน้นการวิจัย สเต็มเซลล์ชนิด Mesenchymal Stem cell (MSCs) จากรกทารกเมื่อแรกคลอด เพื่อทำธนาคารสเต็มเซลล์และผลิตเป็นยาสำหรับรักษาโรคอีกด้วย</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ระบบเทเลเมดิซีน</p> <p>-เสนอบทความ ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการใช้ระบบแพทย์ทางไกล หรือ โทรเวชกรรม (telemedicine) นอกจาก สธ. จะมีโครงการเทเลเมดิซีนการแพทย์ ทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นมา เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล ในลักษณะของการให้คำปรึกษาหารือระหว่างแพทย์กับแพทย์ ขณะนี้เริ่มมีผู้ประกอบการ หลาย ๆ ราย ทั้งโรงพยาบาล ร้านขายยา สตาร์ทอัพ นำโมเดลดังกล่าวมา พัฒนาและปรับให้เข้ากับโอกาสทางธุรกิจ และรองรับความต้องการของ ผู้บริโภคยุค 4.0 อาทิ รพ.บำรุงราษฎร์ พัฒนาแอปพลิเคชัน "Raksa-ป่วยพัก รักษา"บริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยคิดค่าบริการ 2 รูปแบบ คือ โทร.สนทนา หรือวิดีโอคอล 15 นาที ราคา 300-500 บาท/ครั้ง และแชต 200 บาท/ครั้ง ด้านรพ.สมิติเวช เปิดตัวแอปพลิเคชัน "Samitivej Virtual Hospital" ช่วยให้ผู้ป่วยพบแพทย์ได้ตลอดเวลา มีทีมแพทย์ 10 คน ในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ตลอด 24 ชม. ส่วนระยะเวลาการให้คำปรึกษา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในอัตรา 500 บาท คาดว่าเบื้องต้นจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 30-50 ราย</p>
เดลินิวส์	<p>คัดเลือกเลขาฯสช.</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คป.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) แทนนพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีตเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ที่ลาออกไปเพื่อรับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ติดตามข้อมูลรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS มาที่ประธานกรรมการบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย. 2562 ในวัน-เวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.0-2832-9024/9057 หรือ warittha@nationalhealth.or.th</p>
มติชน	<p>ระวังเห็ดพิษ</p> <p>-นายทรงยศ คำชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่เตือนประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนที่มีเห็ดป่าออกวางขายในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย แนะนำให้ประชาชนบริโภคเห็ดที่เห็ดรับประทานเท่านั้น และให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเห็ดให้แน่ชัด
ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>เมนูสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.รพ.นครพนม เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพระสงฆ์และสามเณร โดยเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก โดยให้ อสม. คณะกรรมการชุมชน และเยาวชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ สำหรับการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ชาวพุทธควรจะทำบุญต่อกับตรด้วยเมนูอาหารสุขภาพ ประกอบด้วยอาหาร 5 หมู่ เลือกข้าวกล้องสลับข้าวขาว เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันสลับเนื้อปลา ผักต่างๆ ผลไม้รสไม่หวาน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>
ข่าวสด	<p>ป้องกันโรคฉี่หนูระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวมาตรการป้องกันโรคฉี่หนูว่า เชื้อโรดดังกล่าวพบปะปนอยู่ในปัสสาวะของหนู สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เช่น สุนัข แมว และมักปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขัง พื้นดินโคลน หรือพื้นที่ที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด สวน บ้านเรือน รวมถึงในอาหารและ น้ำดื่มที่มีเชื้อโรดปนเปื้อน จะมีการจัดกิจกรรมบักคณีนึงตลาดทุกแห่ง อีกทั้งยังมีนโยบายให้ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรณรงค์การจัดทำ 5 ส. ในตลาด</p>
ไทยรัฐ	<p>เกลือสมุนไพรรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ชัชฌา เมฆโหรา หัวหน้านักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ กล่าว ปัจจุบันการบริโภคโซเดียมหรือความเค็มเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และพฤติกรรมติดเค็มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สถาบันฯ จึงวิจัยและพัฒนาศึกษาสูตรเกลือผสมสมุนไพรรักษาโรคโซเดียมลด 25 เปอร์เซ็นต์ เหมาะกับผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้มีการลงนาม MOU กับ บ.ทานสาระ จก. นำไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย โดยเฉพาะ รพ.ต่าง ๆ ที่มีผู้ป่วยต้องการลดโซเดียมระหว่างรักษาตัว สนใจ โทร. 089-1197891</p>
มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค	<p>ก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐวิทย์ วิริยานภรณ์ รอง ผวจ.หนองคาย เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ภาคอีสาน จ.หนองคาย รวมพลังครั้งใหม่กับพี่ตูน กิจกรรมวิ่งผลัด หนองคาย-ขอนแก่น ระยะทางรวม 175 กม. ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย.62 เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนและพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของ รพ.ชุมชน รพ.จังหวัดตลอดจนรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง</p>
มติชน	<p>Healthcare เรียนรู้ สุโรค 2019</p> <p>-เสนอโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน Healthcare เรียนรู้ สุโรค 2019 ตรวจสุขภาพฟรี 10,000 คน โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขกว่า 30 รพ. มีบริการรถรับ-ส่งฟรีจาก BTS หมอชิต ในวันที่ 27-30 มิ.ย.62 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 5</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch